

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ và phát triển rừng nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ tài nguyên, sinh thái bền vững. Các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của rừng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo môi trường sống của con người. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, diện tích, chất lượng của rừng, nhất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn đang bị suy giảm theo chiều hướng bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và môi trường sinh thái. Công tác quản lý, bảo vệ và phát rừng còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng còn xảy ra khá nghiêm trọng và diễn biến phức tạp.

Để bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ban, ngành, đơn vị của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo kiểm tra và đôn đốc thực hiện nghiêm túc chủ trương dùng khai thác gỗ rừng tự nhiên theo Kết luận số 97-KL/TW, ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP, ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ. Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên hiện còn sang mục đích sử dụng khác, kể cả các dự án, công trình đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai (trừ các dự án phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); chấm dứt mọi hình thức chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo trong các dự án sang trồng cây công nghiệp và các loại cây trồng khác.

2- Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh:

2.1- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư có chuyển đổi rừng sang các cây trồng khác, kể cả việc chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp từ năm 2006 đến nay; thống kê phân loại đối với các dự án từ khi khảo sát, phê duyệt và tổ chức thực hiện chuyển đổi rừng. Trên cơ sở đó báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Chính phủ xem xét cụ thể, cho chủ trương giải quyết chuyển đổi rừng để xây dựng các công trình công cộng, giải

quyết đất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, các dự án ổn định dân di cư tự do trước đây đã dự kiến lấy từ quỹ đất có rừng do không thể cân đối từ quỹ đất khác. Kiên quyết thu hồi diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng quy định. Phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương cải tạo, chuyển đổi rừng nghèo kiệt để trục lợi.

2.2- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế để hoàn thành công tác trồng rừng thay thế theo đúng kế hoạch; xử lý theo quy định đối với các chủ đầu tư không chấp hành; kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án, doanh nghiệp thủy điện không chấp hành trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

2.3- Phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời tình trạng dân di cư tự do phá rừng lấy đất sản xuất. Tổ chức giải tỏa, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1685/CT-TTg, đồng thời có kế hoạch phục hồi và trồng lại rừng. Khẩn trương giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp giữa người dân tại chỗ với các chủ rừng, chủ đầu tư dự án, không để tạo ra “điểm nóng” và khiếu kiện đông người. Đẩy mạnh các biện pháp giảm nghèo, ổn định cuộc sống của người dân sống trong và gần rừng; tăng cường các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.4- Tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, đình chỉ hoạt động và xử lý các cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước. Thu hồi, không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không có trong quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến gỗ chuyển đổi sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

2.5- Đẩy nhanh tiến độ tổ chức, sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo Phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, gắn với thực hiện việc quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên rừng có hiệu quả.

2.6- Trên cơ sở Dự án bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020, triển khai xây dựng Dự án bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu tăng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn năm 2015 từ 39,2% lên 43% vào năm 2020.

3- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn và xử lý xâm hại rừng. Qua đó kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện của cơ quan, đơn vị, làm rõ trách nhiệm để có biện pháp xử lý, khắc phục những mặt tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

4- Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các lực lượng chức năng khác của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương có kế hoạch cụ thể phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là người đứng đầu, người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có tiêu cực, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

5- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Chính phủ để đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị.

6- Các cấp ủy đảng, chính quyền theo chức năng nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Chỉ thị này.

7- Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc và phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được quán triệt đến Chi bộ, đảng viên; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương;
- Ban CS đảng Bộ NN & PTNT; | Báo cáo
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Đảng đoàn, Ban cán sự đảng;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Lưu VPTU; Phòng TH (th).

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Phạm Minh Tấn